



จดหมายข่าว

เทศบาลตำบลหนองปรือ

ปีที่ ๒ ฉบับประจำเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

สวัสดีค่ะ สมาชิกท้องถิ่นทุกท่าน พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวปีที่ ๒ ฉบับประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ และข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนำเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ.....



เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่านชำเรือง แห้วเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลา ๖๐ พระราชมหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย”



มอบเงินช่วยเหลือคนพิการที่ยากจน จำนวน ๑๐ ราย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปรือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคัดเลือกจากผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เท่าเทียม กับผู้อื่นนั่นเอง



โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปรือ โดยมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๐ คน รูปแบบในการดำเนินโครงการประกอบด้วย การฝึกสอนและการฝึกปฏิบัติทำของที่ระลึกจากเรซิน



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศูนย์จัดการขยะของเทศบาลนคร พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก



โครงการเผยแพร่ความรู้และผลงานของเด็กปฐมวัยและคณะครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปรือ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๖๐ คน มีครูผู้ดูแลเด็ก ๓ คน นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัยระดับอายุ ๓ ปี จำนวน ๓๘ คน นำโดยท่าน ชำเรือง หัวเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ พร้อมคณะฯ เปิดโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๘

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่ม ๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษาย้าย เริ่ม ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ เริ่ม ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ของทุกปี



อย่าลืมชำระภาษี
กันจะๆนะครับ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา

ติดต่อสอบถาม ; กองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๖๔๕๒๐๐ ต่อ ๑๐๓

รู้หรือไม่ว่า



ถั่ว... ประโยชน์ที่คุณรู้?



เมื่อเอ่ยถึง 'ถั่ว' คุณผู้หญิงหลาย ๆ คน อาจส่ายหน้าเพราะคิดว่าเป็นตัวการ ทำให้อ้วน ส่วนคุณชายก็อาจคิดว่า เป็นตัวก่อให้เกิดก๊าซในกระเพาะอาหาร เวลาดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ พาลทำให้ไม่สบายตัวและแผลง ๆ อาจปล่อยลมออกมาโดยไม่รู้ตัว



ถั่ว มีไขมันเป็นส่วนประกอบสำคัญถึง ร้อยละ 80 ของพลังงานทั้งหมด

ถั่ว นี้เป็น ไขมันไม่อิ่มตัว ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เช่นกรดไลโนเลอิกและกรดโอเลอิก

ทำหน้าที่ สร้างความสมบูรณ์แก่ ผิวหนังและลดคอเลสเตอรอลในเลือด

ประโยชน์ ต่อการเจริญเติบโตของผิวหนัง เส้นผม การควบคุมความดันโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการแข็งตัวของเลือด

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ พร้อมทั้งมีไน้งันไอเมก้า 3 ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจ



ที่มา www.ezythaicooking

